

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 3 năm 2020

## THÔNG BÁO

*V/v phòng chống dịch Covid – 19 trong các hoạt động văn hóa,  
nghệ thuật và việc cưới việc tang*

**Kính gửi: Các Đoàn khoa, Đoàn trực thuộc**

Căn cứ Công văn số 1146 CV/TĐTN-BTG ngày 19/3/2020 về việc phòng chống dịch Covid – 19 trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và việc cưới việc tang của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk;

Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo các đơn vị Đoàn khoa, Đoàn trực thuộc thực hiện các công việc sau:

1. Tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên thanh niên, người dân và các hộ gia đình tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và việc cưới, việc tang tại địa phương hạn chế tập trung đông người, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đối với lễ cưới, tiệc cưới, chưa tổ chức, vận động các đoàn viên, thanh niên và gia đình điều chỉnh thời gian tổ chức cho phù hợp. Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian, vận động đoàn viên, thanh niên tổ chức trong phạm vi gia đình; dùng hình thức báo hỷ thay cho thiệp mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

Đối với việc tang, người mất bị bệnh truyền nhiễm, vận động gia đình thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế các cấp.

2. Khuyến cáo đoàn viên thanh niên, người dân hạn chế đi đến các khu vực đang có dịch; vận động, đề nghị bạn bè, người thân tại khu vực đang có dịch nên ở tại chỗ, không di chuyển về tỉnh Đắk Lắk trong thời gian này; trường hợp có việc di chuyển đến địa bàn Đắk Lắk thì chủ động thông tin đến chính quyền biết, tìm hiểu lịch trình và tiến hành biện pháp phòng dịch theo quy định.

3. Hạn chế tụ tập đông người tại các tụ điểm vui chơi, giải trí, cơ sở hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường.

4. Phối hợp với các cấp chính quyền trong việc vận động đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế. Tích cực tham gia phối hợp cùng ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và theo dõi các trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Trên đây các nội dung thông báo của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Tây Nguyên về việc tiếp tục thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. *Harph*



**Vũ Nhật Phương**